

คุณลักษณะและราคากลางของวัสดุการเกษตร
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลำดับ	ประเภท	คุณลักษณะ	ราคากลาง/ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
๑.	พันธุ์พริกไทย พันธุ์ซีลอน จำนวน ๑,๖๔๒ ตัน	๑) ลักษณะตรงตามพันธุ์ ๒) เป็นต้นพันธุ์ที่ได้จากการปักชำ ๓) สภาพต้นและใบสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ปรากฏ อาการของการขาดธาตุอาหารหรือการทำลาย ของโรคแมลง ที่เป็นอุปสรรคต่อ การเจริญเติบโต ๔) ต้นมีความสูงไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร โดย วัดจากโคนต้นระดับดินถึงปลายยอด ๕) ภาชนะบรรจุ บรรจุในถุงพลาสติกขนาดไม่ น้อยกว่า ๓x๗ นิ้ว (กว้างxยาว) มีสภาพดี สามารถขนส่งไประยะทางไกลได้สะดวก ๖) ต้องชำในภาชนะบรรจุไม่ต่ำกว่า ๑ เดือน มีการเจริญของรากเห็นได้ชัดเจนโดยการสุ่ม ถอนขึ้นมาดู	๕๐ บาท	๘๒,๑๐๐
๒.	เมล็ดพันธุ์ผักที่ปลูกใน ระยะสั้น ชนิดพืช - ผักชี - ผักบุ้งจีน - ผักกาดกวาดตั้ง - ผักคะน้า - ผักกาดขาวปลี จำนวน ๒,๗๓๒ ซอง	๑) ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์ตรงตาม สายพันธุ์ มีรายละเอียดตามมาตรฐาน ดังนี้ อัตราการ ความงอก เมล็ดบริสุทธิ์ ใช้ต่อไร่ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔ กก. ๖๐ ๙๘ ๑๕ กก. ๖๐ ๙๔ ๑.๕ กก. ๘๐ ๙๘ ๓๐๐ กก. ๘๐ ๙๘ ๓๐๐ กรัม ๘๐ ๙๘ ๒) ต้องคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด โรคและแมลง ๓) คำนิยามเมล็ด เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ (% โดยน้ำหนัก) หมายถึง ปริมาณเมล็ดพันธุ์พืชตามที่ระบุคิดเป็น เปอร์เซ็นต์ (โดยน้ำหนัก) ของน้ำหนักทั้งหมด	๒๕ บาท	๖๘,๓๐๐

ลำดับ	ประเภท	คุณลักษณะ	ราคากลาง/ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
		<p>เช่น มีเมล็ดถั่วลันเตาแม่โจ้ ๑ จำนวน ๙.๘ กิโลกรัม ปนอยู่กับสิ่งเจือปน เช่น ดิน หินกรวดทราย และเมล็ดพืชอื่น หรือพันธุ์อื่น ๐.๒ กิโลกรัม แสดงว่ามีเมล็ดพันธุ์สุทธิ ๙๘% โดยน้ำหนัก</p> <p>ความงอก หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของเมล็ดก ซึ่งเมื่อเพาะแล้วจะงอกเป็นต้นอ่อนที่มีส่วนประกอบที่สำคัญต่าง ๆ ครบบริบูรณ์ อัน บ่งบอกว่าต้นอ่อนดังกล่าวจะสามารถเจริญเติบโตไปเป็นต้นพืชที่ปกติได้ภายในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม</p>		
๓.	พันธุ์ต้นเขลิยง จำนวน ๒,๔๑๑ ต้น	<p>๑) ลักษณะตรงตามพันธุ์ ๒) เป็นต้นพันธุ์ที่ได้จากการตอนกิ่งชำถุง ๓) สภาพต้นและใบสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ปรากฏอาการของการขาดธาตุอาหารหรือการทำลายของโรคแมลง ที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโต ๔) ต้นมีความสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร โดยวัดจากโคนต้นระดับดินถึงปลายยอด ๕) ภาชนะบรรจุ บรรจุในถุงพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า ๓x๗ นิ้ว (กว้างxยาว) มีสภาพดี สามารถขนส่งไประยะทางไกลได้สะดวก ๖) ต้องชำในภาชนะบรรจุไม่ต่ำกว่า ๑ เดือน มีการเจริญของรากเห็นได้ชัดเจนโดยการสูดมถอนขึ้นมาดู</p>	๔๕ บาท	๑๐๘,๔๙๕
๔.	ไก่ไข่ (เพศเมีย) จำนวน ๒,๗๖๔ ตัว	<p>๑) เป็นไก่พันธุ์ทางการค้า เพศเมีย มีลักษณะตรงตามพันธุ์ ๒) อายุระหว่าง ๑๖-๑๘ สัปดาห์ ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑.๔๐ กิโลกรัม ๓) ผลิตจากฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ที่ให้ผลผลิตไข่ไม่ต่ำกว่า ๒๘๐ ฟอง/ปี โดยมีใบรับรองจากบริษัท/ร้านค้า/ฟาร์มผู้ผลิตมาแสดงในวันเสนอราคา ๔) ต้องได้รับการทำวัคซีนป้องกันโรคมาร์เบิร์ก โรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบ โรคกัมโบโร โรคฝีดาษ และโรคอหิวาต์ ตามโปรแกรมวัคซีนของกรมปศุสัตว์ก่อนการส่งมอบ โดยมีใบรับรองจากเจ้าหน้าที่ที่กรมปศุสัตว์หรือจากสัตวแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ ส่งมอบพร้อมทั้งแสดงชื่อและชุดวัคซีนที่ทำการป้องกันโรคให้ได้ด้วย</p>	๒๕๐ บาท	๖๙๑,๐๐๐

ลำดับ	ประเภท	คุณลักษณะ	ราคากลาง/ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
		<p>๕) ไก่ต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ หรือฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม โดยไม่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนก โรคนิวคาสเซิล และโรคระบาดอื่น ที่สำคัญในสัตว์ปีก พร้อมทั้งแนบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของสัตว์ปีกดังกล่าวด้วยในวันส่งมอบ</p> <p>๖) มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการหรือผิดปกติ</p> <p>๗) ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีที่ไก่ตายภายใน ๗ วันหลังการส่งมอบ ผู้ขายต้องเปลี่ยนตัวไก่ให้ใหม่ที่มีลักษณะเหมือนเดิมภายใน ๓๐ วัน นับแต่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งให้ทราบ</p> <p>๘) ส่งมอบตามที่ผู้ซื้อระบุ</p>		
๕.	อาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่ไข่ระยะไข่ จำนวน ๑,๖๑๕ กระสอบ	<p>๑) เป็นอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปสำหรับไก่ไข่ระยะไข่ มีความชื้นไม่มากกว่าร้อยละ ๑๓ โดยน้ำหนัก</p> <p>๒) มีคุณค่าทางอาหารดังนี้</p> <p>๒.๑) มีโปรตีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๖ โดยน้ำหนัก</p> <p>๒.๒) มีไขมัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ โดยน้ำหนัก</p> <p>๒.๓) มีกาก ไม่มากกว่าร้อยละ ๖ โดยน้ำหนัก</p> <p>๒.๔) ไม่มีสิ่งปลอมปนและสารที่ปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์</p> <p>๒.๕) อาหารชุดที่ส่งมอบต้องผลิตไม่เกิน ๑๕ วัน นับถึงวันส่งมอบของแต่ละงวดพร้อมใบวิเคราะห์อาหารสัตว์ของชุดที่ส่งมอบ</p> <p>๒.๖) เป็นอาหารที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตผลิตอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์ โดยต้องแนบสำเนาใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์พร้อมรับรองสำเนาในวันและเวลายื่นซองหรือเป็นอาหารที่จำหน่ายโดยร้านค้าที่ได้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์และจะต้องแนบสำเนาใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์ของโรงงานผู้ผลิต ใบอนุญาตให้ขายอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์ พร้อมรับรองสำเนาในวันและเวลายื่นซอง</p> <p>๒.๗) ภาชนะบรรจุต้องใหม่ แห้ง สะอาด กันความชื้นได้ และบรรจุอาหารสัตว์ถุงละไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม</p> <p>๒.๘) ส่งมอบตามที่ผู้ซื้อระบุ</p>	๕๕๐ บาท	๘๘๘,๒๕๐

ลำดับ	ประเภท	คุณลักษณะ	ราคากลาง/ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
๖.	อาหารเม็ดสำเร็จรูป สำหรับปลาตุก (ปลาตุกเล็ก) จำนวน ๙๙๐ กระสอบ	<p>๑) เป็นอาหารสำเร็จรูปชนิดลอยน้ำ ใช้สำหรับ ปลาตุกเล็ก ไม่มีสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ใน ปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ และไม่มี สารต้องห้ามตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๒) โปรตีนไม่น้อยกว่า ๓๒% ไขมันไม่น้อยกว่า ๓% กากไม่เกิน ๑๐% และความชื้นไม่เกิน ๑๒%</p> <p>๓) เป็นอาหารที่ผลิตใหม่ อัดเป็นเม็ดและมีสี เสมอกัน ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน ไม่มีเชื้อรา ไม่มี แมลงหรือหนอนปนเปื้อนและไม่มีสาร ต้องห้ามที่ราชการกำหนด</p> <p>๔) บรรจุในภาชนะได้มาตรฐานสามารถกันความชื้น และไม่มีรอยฉีกขาด ระบุยี่ห้อ แหล่งผลิตมี เลขทะเบียนอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร คุณค่าทางอาหาร วันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปี ที่หมดอายุ ระบุชัดเจนที่ข้างถุง</p> <p>๕) เป็นอาหารที่ผลิตใหม่ยังไม่หมดอายุ อย่าง น้อยเหลือเวลาวันหมดอายุ ณ วันที่ส่งมอบไม่ น้อยกว่า ๖๐ วัน</p> <p>๖) อาหารที่ยื่นเสนอราคาต้องเป็นอาหารที่ บริษัทผู้ผลิตเป็นผู้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์และ ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนสูตรอาหาร กับกรมประมงหรือกรมปศุสัตว์</p>	๖๐๐ บาท	๕๙๔,๐๐๐



ลำดับ	ประเภท	คุณลักษณะ	ราคากลาง/ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
๗.	ปลาตุ๊กลูกผสมอุยเทศ จำนวน ๕๔๒,๓๘๐ ตัว	<p>๑) ลูกพันธุ์ปลาตุ๊กลูกผสมอุยเทศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ - ๕ เซนติเมตร</p> <p>๒) เป็นพันธุ์สัตว์น้ำที่มีชีวิต มีความสมบูรณ์ แข็งแรง ลำตัวไม่คดงอ ไม่มีบาดแผล ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไปหรือพิการ วัยน้ำว่องไว ปราศจากโรคต่าง ๆ</p> <p>๓) การวัดขนาดมาตรฐานโดยใช้วิธีวัดจากจอยปากถึงปลายหาง</p> <p>๔) ผู้ขายจะต้องรับประกันในกรณีพันธุ์ปลาตายหรือเสียหายระหว่างการขนส่ง โดยให้ผลคุ้มครองจนถึงสถานที่ส่งมอบและหลังส่งมอบพันธุ์ปลาไปแล้วภายใน ๗ วัน หากพบว่าพันธุ์ปลาป่วยหรือตายด้วยโรคต่าง ๆ ทางผู้ขายจะต้องนำพันธุ์ปลาไปเปลี่ยนให้ใหม่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งผู้ขายทราบ โดยไม่ชักช้า</p> <p>๕) ผู้เสนอราคาต้องได้รับมาตรฐานฟาร์มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ออกให้โดยกรมประมง</p> <p>๖) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง ทบ.๑หรือ ทบ.๒ และยังไม่หมดอายุ</p> <p>๗) ส่งรายละเอียดแค่ตัดตาล็อกเป็นภาพสีมองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>๘) จัดส่งด้วยการบรรจุถุงตามจำนวนที่ระบุตามรายละเอียด และมีอายุการขนส่งไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง</p>	๑ บาท	๕๔๒,๓๘๐



ลำดับ	ประเภท	คุณลักษณะ	ราคากลาง/ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
๘.	กระชังเลี้ยงปลา (กระชังบก) จำนวน ๑๗๔ กระชัง	กระชังบก ขนาด ๒ X ๓ X ๑.๒๐ เมตร ๑) เป็นกระชังบกสำเร็จรูป ขนาดหน้ากว้าง ๒ เมตร ยาว ๓ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร พื้นทำ ด้วยพลาสติกยกขอบขึ้น ๓๐ ซม. รอยต่อ ระหว่างพลาสติกและมุ้งสีฟ้า ตัดเย็บเรียบร้อย ไม่มีการหลุดลุ่ยของด้ายที่เย็บ ๒) พื้นกระชังทำด้วยพลาสติกสีดำ ความหนา ไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ มิลลิเมตร เย็บเข้ามุมยกขอบ พลาสติกขึ้นทั้ง ๔ ด้าน เย็บต่อขึ้นเป็นกระชัง ด้วยมุ้งสีฟ้า มีความสูงรวมกันนับจากพื้นกระชัง ถึงขอบกระชังไม่น้อยกว่า ๑.๒ ม. ๓) ขอบกระชังด้านบน พับขอบ มีหูสำหรับ ผูกกระชัง ไม่น้อยกว่า ๖ หู	๖๐๐ บาท	๑๐๔,๔๐๐
๙.	ปล่องเลี้ยงปลา วงบ่อซีเมนต์เพื่อ การเกษตรขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๔๖๒ ปล่อง	๑) เป็นวงท่อทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ความสูงไม่น้อย กว่า ๓๐ เซนติเมตร เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กไม่น้อยกว่า ๑ เส้น ๒) มีความแข็งแรงทนทาน ไม่แตกร้าว ขอบเรียบ ไม่มีรอยบิ่น ไม่มีรูพรุน ไม่รั่วซึม ๓) มีพื้นด้านล่างเจาะรูด้านล่างขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ทูน ใส่เกลียว พร้อมปิดจุกได้ ๔) เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานได้ทันที ส่งรายละเอียดแค็ตตาล็อก เป็นภาพสีมองเห็นได้ ชัดเจน ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย อิเล็กทรอนิกส์	๕๖๐ บาท	๒๕๘,๗๒๐
รวม				๓,๓๓๗,๖๔๕

